

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Long Thành, ngày tháng 01 năm 2024

V/v phối hợp thông tin, triển khai thực hiện công văn số 13348/BTC-TCCB ngày 04/12/2023 của Bộ Tài chính

Kính gửi: - Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Long Thành nhận được Văn bản số 3847/STTTT-BCXBTTBC ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai về phối hợp thông tin, triển khai thực hiện công văn số 13348/BTC-TCCB ngày 04/12/2023 của Bộ Tài chính (đính kèm các văn bản). Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành có ý kiến như sau:

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện (Bộ phận Truyền thanh), UBND các xã, thị trấn cùng các đơn vị liên quan cập nhật, tăng cường tuyên truyền trên các kênh truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử, Zalo, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã...) đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu hiểu rõ về quan điểm, nhận thức về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn điện tử và các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế trên địa bàn huyện theo đúng hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại các văn bản nêu trên. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các nội dung có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, phó VP;
- Lưu VT-VX (Sg).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành